



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2560

เรื่อง

1. เข้าพบปลัด กษ. คนใหม่
2. อ.ส.ค. สืบสานอาชีพพระราชทานฯ รัชการที่ 9 ต่อยอดสู่อาชีพยั่งยืน
3. ปักฉัตร ประกาศแผนปฏิรูปประมง - แรงงาน เวทีมอลตา
4. เข้าพบปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่
5. ปกป้องมหาสมุทร
6. หลุม 19 พาร์ 3
7. มุมข้าราชการ
8. มุมที่ 5

สื่อ

แนวหน้า
สยามธุรกิจ
มติชน
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
สยามกีฬา
ไทยรัฐ
เดลินิวส์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 7 ตุลาคม 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13316

Col.Inch: 15.75 Ad Value: 14,175

ภาพขาว: เข้าพบปลัด กษ. คนใหม่

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 42,525

Clip: Black/White



เข้าพบปลัด กษ. คนใหม่ : นายสมยศ ภิญโญคำ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่ง
เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าพบนายเลศิวิโรจน์ โกวิทมะ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
พร้อมหารือแนวทางปฏิบัติ เพื่อสานต่อการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูฯ ต่อไป ณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้

อ.ส.ค.สืบสานอาชีพพระราชทานฯ ‘รัชกาลที่ 9’ ต่อยอดสู่อาชีพยั่งยืน

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวถึงแนวทางพัฒนาและสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนมว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยมาตั้งแต่ปี 2505 โดย อ.ส.ค.ได้สานต่อการพัฒนาอาชีพนี้พร้อมร่วมส่งเสริมพัฒนางานการโคนม และอุตสาหกรรมนมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้ได้วางแนวทางพัฒนาเพื่อสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างมั่นคง สามารถพึ่งตนเองและอยู่ได้อย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 ของ อ.ส.ค. ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560-2564)

“เบื้องต้น อ.ส.ค. ได้มีแผนเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายกิจการโคนมโดยมุ่งสร้างนักส่งเสริมมืออาชีพ หรือสมาร์ทออฟฟิศเซอร์ (Smart Officer) รวมไม่น้อยกว่า 60 คน ให้มีความเป็นเลิศและสามารถปฏิบัติงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีศักยภาพในการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการฟาร์มสมัยใหม่แก่ผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 5% ขณะเดียวกัน เร่งฟื้นฟูโครงการนักเรียนฟาร์ม รุ่นละ 10-20 คน เพื่อต่อยอดและพัฒนา นักส่งเสริมการเลี้ยงโคนมช่วยถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพื่อทดแทนนักส่งเสริมรุ่นเก่าซึ่งมีอายุสูงขึ้น พร้อมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพ



ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

ผู้จัดการฟาร์มโคนมด้วย”
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนนักเรียนฟาร์มจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 9 เดือน โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดการฟาร์ม อาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพโคนม และการผสมเทียม เป็นต้น ซึ่งช่วงระหว่างที่เป็นนักเรียนฟาร์มจะได้รับเงินเดือนและหลังจบหลักสูตรดังกล่าว นักเรียนฟาร์มส่วนหนึ่งจะถูกคัดเลือกเข้าทำงานใน อ.ส.ค. อีกส่วนหนึ่งสามารถที่จะเป็นนักส่งเสริมของสหกรณ์โคนม หรือเป็นผู้จัดการฟาร์มโคนม

และเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรุ่นใหม่ที่เป็นมืออาชีพได้ในอนาคต
นอกจากนั้น ยังพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารสัตว์ โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตอาหารผสมสำเร็จรูปหรือทีเอ็มอาร์ (TMR) สำหรับเลี้ยงโคนมเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร TMR ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี พร้อมผลิตอาหาร TMR ป้อนให้กับสหกรณ์ และผู้เลี้ยงโคนมที่ต้องการใช้อาหารดังกล่าว โดย อ.ส.ค.ได้มีแนวคิดที่จะนำรูปแบบ

การให้บริการอาหาร TMR ของประเทศไอร์แลนด์ มาเป็นต้นแบบประยุกต์ใช้ในการพัฒนาฟาร์มที่มีประสิทธิภาพการผลิตและให้บริการอาหาร TMR สำหรับการเลี้ยงโคนมของไทยเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังมุ่งพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์โคนมของไทยให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้ได้พันธุ์โคนมพันธุ์ดีที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงและภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของไทย ทั้งยังมีแผนส่งเสริมและให้บริการผสมเทียมเข้มข้นมากขึ้นและครอบคลุมทั่วถึงด้วย เน้นกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์โคนม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำนมดิบสูงขึ้น มีเป้าหมายให้เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.ได้ผลผลิตน้ำนมโคเพิ่มขึ้นจาก 12.80 กิโลกรัม/ตัว/วัน เป็น 15.57 กิโลกรัม/ตัว/วันภายในปี 2564

อย่างไรก็ตาม ปีนี้ อ.ส.ค.ได้บูรณาการร่วมกับกรมปศุสัตว์เร่งยกระดับการผลิตน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยตั้งเป้าผลักดันฟาร์มโคนมของเกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. จำนวน 4,332 ราย โคนมรวมกว่า 123,000 ตัว ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือจีเอพี (GAP) ปีละ 30% คาดว่าจะดำเนินการครอบคลุมครบ 100% ภายใน 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

โคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี 2560-2569 ให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงโคนมเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิกมีคุณภาพน้ำนมดิบสูงขึ้นจากเดิมปีละ 10% โดยวัดจากค่าเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือโซมาติกเซลล์ (SCC) ไม่เกิน 400,000 เซลล์/มิลลิลิตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS) ไม่น้อยกว่า 12.50% เป็นต้น เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูป และเน้นให้ปรับลดต้นทุนลง จะทำให้ผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/คน/ปี และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 

'บิกฉัตร'ประกาศแผนปฏิรูป 'ประมง-แรงงาน'เวทีมอลตา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความยั่งยืนของทรัพยากรทะเล (ไอโอซี) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐมอลตา ว่าเป็นเวทีเปิดโอกาสให้ผู้นำทั่วโลกทั้งจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพบกัน เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมงอย่างไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางทะเล ตลอดจนรับมือผลกระทบสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทะเลและมหาสมุทร ร่วมหารือใน 5 แนวทาง ได้แก่ 1.การปกป้องมหาสมุทร 2.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3.การทำประมงอย่างยั่งยืน 4.มลพิษทางทะเล 5.ความปลอดภัยทางทะเล 6.สภาพเศรษฐกิจสีฟ้าที่ยั่งยืน โดยแต่ละประเทศที่เข้าร่วมจะมีการให้คำมั่นที่เกี่ยวข้องในหัวข้อที่เข้าร่วม

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีครั้งนี้ คือ ประเทศไทยได้ดำเนินการปฏิรูปงานด้านประมงและแรงงานในทุกมิติ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับระหว่างประเทศ การปฏิรูปโครงสร้างทางกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประมง

ของไทย เพื่อเป้าหมายให้มีความยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงเข้าร่วมในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมาตรฐานแรงงานในทะเลและมั่นใจว่าแรงงานต่างด้าวจะปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย ที่สำคัญไทยได้นำเป้าหมายของสหประชาชาติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าสู่กรอบนโยบายแห่งชาติของประเทศ ในด้านความยั่งยืนทางทะเล และเราใช้ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่จะจับมาใช้ประโยชน์ได้ (เอ็มเอสวาย) เป็นฐานในการปฏิรูปการประมงและกองเรือประมง โดยสร้างระบบในการดำเนินงานด้านการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อต่อสู้กับการประมงโอเพ่นซีฟิชชิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารทะเลของไทยมีความปลอดภัยและยั่งยืน ขณะเดียวกันไทยได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง 10% ภายในปี 2573 เช่น ประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา เขตป่าชายเลน กำหนดช่วงเวลาห้ามทำประมง เป็นต้น และมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลด้วยแผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษระยะยาว โดยพร้อมให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับทุกประเทศในการอนุรักษ์มหาสมุทร ปกป้อง ทรัพยากรทางทะเล และป้องกันปัญหามลพิษทางทะเล



เข้าพบปลัดกระทรวงเกษตรฯคนใหม่ ● นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าพบนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมหารือแนวทางปฏิบัติ เพื่อสานต่อการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูฯ ต่อไป ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้



ปกป้องมหาสมุทร: พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุม
นานาชาติระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความยั่งยืนของ
ทรัพยากรทะเล (Our Ocean Conference)
ครั้งที่ 4 ว่า การประชุมนี้เปิดโอกาสให้ผู้นำ
ทั่วโลกพบกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขการทำประมง
ที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางทะเล
เพื่อปกป้องมหาสมุทรทั่วโลก.



รัชชัช รัตนวิจิตร ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) มอบรางวัลพิเศษแก่ อิศรศักดิ์ จุลตะนะ ทำโฮล อิน วัน คอร์สรีก หลุม 5 ระยะ 170 หลา มี จงกมลธร สิงห์ทอง, มานิตย์ สายแก้ว, พรเทพ ลีลาแสงสาย, เซน เขียวธง ร่วมก๊วน ในการแข่งขันปิดฤดูกาล ดิ อะเมซซิ่ง ไทยแลนด์-พีทีที เอ็กซ์คลูซีฟ กอล์ฟ 2017 สนามเลควู้ด (เมื่อ 29 ก.ย. 60)

หลุม 19 พาร์ 3

ท่านขุน กับสังคมกอล์ฟวันหยุด ปัญหาแก้ไม่ตก ผ่นตก-รดตืด คนเมืองทำใจ ยาวๆ ♣♣ สมาชิก พีจีเอ ทัวร์ ไทวดรางวัล รุกก็แห้งปี ผลออกมาเป็นของ ขานเตอร์ ซอฟเพล โปรหนุ่มวัย 23 ปี จากสหรัฐฯ กับ ผลงานปีแรก คว่ำแชมป์ทั้งกรีนโบรเออร์ คลาสสิก และ แชมป์ทัวร์ แชมป์เอ็นซีพี ♣♣ เชิญพบปะสังสรรค์ เชื่อมโยงธุรกิจ เพิ่ม มิตรภาพ กับชมรมกอล์ฟสิงห์ นครปฐม วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม ที่สนามโดนาสดี นครปฐม แบ่งเล่นทุกวันทุกคลาส ทั้งทั่วไป, สมาชิกใหม่, สุภาพสตรี, ซีเนียร์ 55 ปีขึ้นไป และโฟลต์ เขาวชน คลาส เอ, บี, ซี, ดี ค่าสมัครรวมแคดตี้ 1,500 บาท ถามโปรพี 08-4448-1824 ♣♣ วันพุธที่ 11 ตุลาคม สมาชิกกลุ่มไทยแลนด์ซ็อคกัน นัดออกรอบ สังสรรค์โต๊ะแฮร์ เริ่มที่ออฟที่เยง สนาม โพน์เฮิร์สท ปทุมธานี ช่วงเย็นมีงานเลี้ยงกัน ที่ไหน รันไหน ไพศาล พะหลู รุติที่สุด หรือ “บักขัน” อาชยัน ป้อมทอง ♣♣ ขาวนี้ นำสน คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วม กับ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย และสมาคมนักเขียนฯ จัดโครงการเสวนา วรรณศิลป์ไซโรต์ 2560 พบนักเขียนเรื่องสั้น

ซีโรต์ล่าสุด วันพุธที่ 11 ตุลาคม 60 ห้อง ประชุมโดงริมน้ำ ศศ.107-108 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ รายละเอียด สอบถาม “เต็ง” ดร.มานะชัย อินทร์แก้ว หรือที่ ผศ.ดร.ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ♣♣ วันนี้ (วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 60) เวลา 10.00 น. พระราชทาน เพลิงศพ นายทวี โกวัฒนะ บิดา เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี “ใหญ่” สุธาส วสุธาส ผ่ากมา ♣♣ ดิ อะเมซซิ่ง ไทยแลนด์-พีทีที เอ็กซ์คลูซีฟ กอล์ฟ นัดปิดฤดูกาล สนามเลควู้ด แชมป์โอเวอร์ออล โลว์กรอส ภัทรพงษ์ แสนบุตดา 36-36-72, โฟลต์ เอ ที่ 1 ไชยวัฒน์ จันทร์จวน 39-43-82- (12.0)-70.0, ที่ 2 กิตติบดี ยินดีอารมณ 38-40-78- (7.2)-70.8, โฟลต์ บี ที่ 1 เข็ดชัย ดวงแก้ว 40-45-85- (15.6)-69.4, ที่ 2 วิชรากร น้อยประเทศ 44-42-86- (14.4)-71.6, โฟลต์ ซี ที่ 1 ศิวพร โกมารกุล ณ นคร 50-44-94- (21.6)-72.4, ที่ 2 นันทพงศ์ โมกขะเวส 46-47-93- (20.4)-72.6 ♣♣ แจ้งแฟนคลับ The Golf Club ท่านขุน เลื่อนออกอากาศเร็วขึ้นเป็น 4 ทุ่มตรง (22.00-22.30 น.) คืนวันจันทร์ ช่อง T-sports เหมือนเดิม

ท่านขุน

khuntong71@hotmail.com

มุม ข้าราชการ 'ซี.12'

มีผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 รวม
ทั้งสิ้น 15,041 ราย ในกรณีนี้ มีข้าราชการระดับสูง ได้รับพระราชทาน
สายสูงสุด คือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก รวมอยู่ด้วย ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร
และข้าราชการประเภทอื่นๆ...● ในส่วนของข้าราชการพลเรือนที่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานมี ชีระพงษ์ วงศ์-
สิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สุกฉัญ สิรินทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.
คณูชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลันนั เทพรัักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
ข้าราชการประจำ วิไลลักษณ์ ชูลีวัฒนกุล อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมที่เข้ามาเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีเช่น
เดียวกับ จีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้า
มาเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี...● ปลัดกระทรวง ที่ได้
สายสี่ปีก็คือ บุญยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อัจฉรินทร์
พัฒน์พันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วิจารย์ สิมะฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จรินทร์ จักกะพาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน กฤษณพงษ์ ศรี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สรนิศ
ศิลาธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...● รองปลัดกระทรวง
ได้แก่ นรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ปิญญรัักษ์
พูลทิพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สุพจน์ โควิจัยชัยกุล รอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชาย นครชัย รองปลัด

กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้ง ธาณี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย...● ระดับอธิบดีมี ประทีป กิรีเตชะ อธิบดีกรมที่ดิน สุวิษฐา
โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว อัจฉรา
วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมทั้งเอกอัครราชทูต
คือ เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักร
สวีเดน มนต์วี ศรีโสคาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักร
เบลเยียม...● สำหรับข้าราชการระดับสูงที่เพิ่งเกษียณอายุราชการที่ได้รับ
พระราชทานสายสูงสุดในคราวนี้มี กนกทิพย์ รัชตะนันท์ อดีตรองเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติที่เข้าสู่ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ สมช. รุฒิปาณีย์ อาจารย์วงษ์
อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่เข้าสู่ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
สสน. เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ อภินันท์
จันทรัมย์ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อำพล วงศ์ศิริ อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย อดีตรองผู้อำนวยการ
สำนักงบประมาณ...● ของกระทรวงอื่น ได้แก่ วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อดีต
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สมชาย หาญหิรัญ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ลดวาลัย คำภา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สมชาย พูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต อภินันท์ ชี้อธานวงศ์
อดีตอธิบดีกรมที่ดิน อนุช ทรินทรานนท์ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ โอฟาร
พิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดวงพร รอดพยาธิ อดีตอธิบดี
กรมการค้าต่างประเทศมาลี โชคล้ำเลิศ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ...● อดีตเอกอัครราชทูตและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ ณีฎฐวุฒิ
โพธิสาโร อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา พรชัย ต่านวิวัฒน์
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้ ประศาสน์ ประศาสน์-
วินิจฉัย อดีตเอกอัครราชทูต ณ กูเวต ทีเชษฐ ไขบุญเกียรติ อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ วิโรจน์ จิระรังสรรค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นต้น ทั้งหมดนี้
อาจจะหยิบยกมาได้ไม่ครบถ้วนหากใครไปบ้างต้องขออภัย...●

“ซี.12”



ไร้ข่าวมั่ว ชัวร์ก่อนแชร์ แคร่
น้ำดี กีฬาเดลินิวส์ “มุมที่ 5”
ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.60 “ศรี
เชลียง” เดินเข้ามาแนะนำข่าวประชา
สัมพันธ์วงการกีฬาผากันเหมือน
เดิม ■ “ทรวินซ์” ถ่ายทอดสดศึก
สนุกเกอร์ รายการเก็บคะแนนโลก

“ยูโรเปียน มาสเตอร์ส” ที่เบลเยียม พร้อมชมแฟนคลับมาร่วมลุ้นและให้
กำลังใจสองนักสอยคิวไทย “เอฟ นครนายก” เทพไชยา อุ่นหนู มือ 35
โลก และ “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ มือ 64 ของโลก ลงดวลความ
แม่นยำมือระดับโลกที่มากันอย่างคับคั่ง อาทิ มาร์ค เซลบี มือ 1 ของโลก
รวมถึง จัดด์ ทรัมป์ แชมป์เก่า รายการนี้ถ่ายทอดสดทางช่องทรูสปอร์ต
เอชดี (666), ทรูสปอร์ต เอชดี 2 (667), ทรูสปอร์ต 7 (686) ตั้งแต่วันนี้
จนถึง 9 ต.ค. ■ พูดถึง “ทรวินซ์” ก็ต้องขอยินดีกับ “ดี ชาวสด”
ชัยรัตน์ ศิริวุฒิ อดีตนักข่าวกีฬาชาวสด ได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นกับการเป็น
สมาชิกใหม่ป้ายแดงในบทบาทใหม่ “เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายการ
ตลาด” บริษัท ทรวินซ์ กรุ๊ป จำกัด “ศรีเชลียง” ก็ใคร่ฝากผลงานของ



สมพร ใช้บางยาง



เซ ยอง ซอก



ชัยรัตน์ ศิริวุฒิ

น้องชายคนนี้ไว้ในอ้อมใจที ่ ่ นื่อง ๆ สื่อมวลชนสายกีฬาทุกท่านด้วยครับ
■ “โค้ชเซ” เซ ยอง ซอก เอ็ดโค้ชทีมชาติวันโตทีมชาติไทย พร้อมด้วย

ของ นักเจ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจก.จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอท็อปป์ แดลง
ข่าวเปิดใจสู่ความสำเร็จ 2 ปี โครงการจูดปรกายฝันบนดาว ก้าวสู่ทีมชาติ
ในวันที่ 10 ต.ค. เวลา 10.00 น. ที่ บจก.จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอท็อปป์ ถนน
พระราม 9 ■ สมพร ใช้บางยาง นายกกีฬาทบลูกยางไทย กำหนดจัดพิธี
บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 เสด็จสวรรคตครบ 1 ปี และจัดกิจกรรมมอบเงินรางวัลนักกีฬา ประจำ
ปี 2560 วันที่ 13 ต.ค.นี้ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟต์แวร์ ■ “ช้าง” เปิดรับสมัครนักเตะเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี ร่วม
แข่งขันฟุตบอล “ช้าง เอฟเอ จูเนียร์ คัพ” ซึ่งเงินรางวัลรวม 50,000 บาท
สนใจสมัครแข่งขันได้จนถึง 16 ต.ค.60 ดาวมิโหลดระเบียบแข่งขันและไม
สมัครได้ที่ <https://goo.gl/TZLmTh> แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักกีฬา :
<https://goo.gl/SWGXRS> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอะตอม 09-
9542-3460 และคุณจ๊อบ 08-7261-4604 (ในเวลาราชการ) ■ “สามารถ
แขนควง” กองเชียร์ทีมชาติไทย เชิญชวนนักกีฬาและประชาชนทั่วไป ที่ไป
เที่ยวหัวหิน หากรู้สึกปวดเมื่อยครั้งใด ลองแวะไปใช้บริการนวดผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อได้ที่ “ร้าน อมตะ สปา หัวหิน” ตั้งอยู่ปากซอยท่าเรือเฟอร์รี่ เหา
ตะเกียบ โทรลอบถามได้ที่ 08-6895-6642 และ 032-527-558 บริหาร
งานโดย จิราภรณ์ ชินวงศ์วัฒนา ■ วันเสาร์ที่ 7 ต.ค.นี้ เวลา 10.00 น.
พระราชทานเพลิงศพ ทวี ไก่วัดนะ บิดาของ เลิศวิโรจน์ ไก่วัดนะ ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี ■ ภาพอร รุ่งสมัย และครอบครัว ฝากขอบคุณ ดร.เลอภพ
โสรัตน์ หัวหน้าข่าวกีฬาเดลินิวส์ ในฐานะสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมทั้งผู้บริหาร บมจ.
ธนาคารอนชาติ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสดพระอภิธรรม คุณแม่ประมวศศรี
ทัศนภักดี (แม่ยาย) มา ณ โอกาสนี้ ส่วนกำหนดฉายนกิจจะมีขึ้นในวันเสาร์
ที่ 7 ต.ค. เวลา 09.00 น. ณ ศาลา 4 วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง
อยู่ใกล้กับโรงเรียนกุนนทีรุทธาราม) ■

‘ศรีเชลียง’